



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลเมืองหล่มสักมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองหล่มสักจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองการศึกษา	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานระดับมัธยมศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- ซับเมอร์สสูบน้ำ (Submerse)</p> <p>จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๒,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- เครื่องตีเส้น จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๒,๐๐๐ บาท</p>

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองการศึกษา (ต่อ)	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๓๐,๐๐๐ บาท	แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลือ - เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๒. สำนักปลัดเทศบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๗,๑๙๓.๕๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔๗,๑๙๓.๕๐ บาท
	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวนเงินที่โอนลด ๗,๘๐๖.๕๐ บาท ประเภทค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม จำนวนเงินที่โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๘๔,๑๐๖.๕๐ บาท

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๒. สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) งานบริหารทั่วไป (ต่อ) งบดำเนินงาน (ต่อ) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม จำนวนเงินที่โอนลด ๔,๓๐๐ บาท - โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท <p>แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๔๐,๐๐๐ บาท 	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๓. กองช่าง	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวนเงินที่โอนลด ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองช่าง (ต่อ)		แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๒๐,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท้องเที่ยว งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม ส่วนขยายต่อตลาดริมน้ำไทหล่ม จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงินที่โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ - ค่าเบี้ยประกัน จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๙๖๗,๓๐๐ บาท		